

Nga và TQ đưa hai lập luận thuyết phục. Đúng vậy.



Nga là một chế độ hậu CS, không còn Đảng CS như thời Liên xô, nhưng còn tàn dư CS với Putin, cựu một viên KGB, làm từng thế hệ Nga hai nhiệm kỳ, đang dần đưa ra quyết định làm thế hệ thêm hai nhiệm kỳ nữa; như vậy coi như Putin là thế hệ thế hệ gần như suốt đời, trở thành nhà độc tài đời đầu dân chủ trong một chế độ không có đảng CS nhưng độc tài không thua thế hệ CS, lâu hơn nhà độc tài CS chính hiệu là Staline nữa.

Còn Trung Quốc là quốc gia do CS đặt cho nhân dân Trung Hoa sau khi giành thắng lợi cuối cùng. Nhưng chế độ Trung Quốc có lẽ là chế độ ý nghĩa lớn gần nhất, và cả chế độ chính trị CS và cả chế độ tên nhân dân này đã nằm trong vòng kiểm soát CS, còn đang bị CS thế hệ trước.

Thời Chiến Tranh Lạnh CS chuyên xuất hiện cách mạng vô sản chuyên chính sang các nước nhúng tay. Chế độ không ai thấy một nước phát triển nào bị cộng sản hóa. Bây giờ tàn dư của CS là Nga với Putin và chính hiệu CS là Trung Quốc trong thế kỷ kinh tế do toàn cầu, Nga hậu CS và TC xuất hiện hai lập luận và thuyết phục.

Ý nói Nga và TC đưa hai lập luận thuyết phục, không phải do những người bị CS chấp nhận mũ gậy là “lực lượng thù địch”, nhưng quá khập khiễng nên quá khích với CS nói đâu. Đó là ý và lập luận của tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI), là một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Berlin, Đức, chuyên theo dõi và đánh giá tình hình tham nhũng trong chính trị và kinh tế của các nước trên thế giới. Hàng năm tổ chức này đưa ra bảng xếp hạng tham nhũng, hiệu quả của các quốc gia trên thế giới và công bố cho thiên hạ toàn thế giới biết.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) này làm một cuộc điều tra xã hội học rất nghiêm túc, hiệu quả kiểm tra của 3.000 doanh nhân về văn hóa kinh doanh của 28 nước. Kết quả rõ ràng TC và Nga theo bài phân tích trên Đài Pháp Quốc tế RFI nói Nga và TC “đi sập” trong vòng lo lốt hiệu quả. TC thế hệ 27 còn Nga thế hệ 28 trong bảng đưa hai lập luận nữa.

Từ đầu tiên đi lên. Khó sát 28 năm của hai bên mà hai năm này là hai năm chót, là đi sđ của hai bên. Đưa hai bên để giành các hợp đồng trong khu vực công và lĩnh vực xây dựng.

Trong bốn phức trình công bố, thành Minh Bạch Quốc tế bày tỏ nỗi lo ngại lớn vì những công ty của TC và Nga càng ngày càng bùng ra hoạt động ở nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh chân không của TC đã đi lên Phi châu, Á châu, Châu Mỹ Latinh, và Úc châu.

Hành động vô đạo đức, dùng hai bên để cạnh tranh bất chính giành giật hợp đồng kinh tế và xây dựng tại hai bên cho những quốc gia dân tộc, xã hội và môi trường kinh tế chính trị của những nước mà Nga của TC đi làm ăn.

Và thành Minh Bạch Quốc tế này kêu gọi công đồng thế giới phải đưa hành động hai bên này ra ngoài vòng pháp luật.

Thành của thành Minh Bạch Quốc tế Huguette Labelle long trọng kêu gọi các quốc gia phát triển và các nước kinh tế mới của G20 họp ở Cannes (Pháp), “Chính phủ các nước G20 cần phải đi phở với tình trạng đưa hai bên ở nước ngoài như là một vấn đề khôn ngoan,” cần phải dành thêm phòng ngừa cho việc đi u tra và truy tố.

Còn Bà Elena Panfilova, giám đốc của thành này còn chua cay hơn, “Đi u không may là... không có nước nào trong đi sđ xã hội và kinh tế Nga là trong sách vở”

Khác với các nước do, dân chủ như Mỹ doanh nhân kinh doanh ở ngoài quốc gia của hai bên là trái luật của nước nhà, có thể đi u tra, truy tố và hình phạt.

Nga cũng như TC có luật chống tham nhũng chặt trên giấy tờ và không có người trong sách vở của hai bên. Trái lại những công ty của Nga và TC đi nước ngoài để các nhà nước bao che, ít khi đưa ra ánh sáng khi bắt đưa hai bên. Năm ngoái thành Minh Bạch Quốc tế có một cuộc khảo sát những nhà kinh doanh nhân đưa hai bên thì nghĩ là những người đi nước ngoài của các chính phủ ít liên khi

Bên cạnh việc cung cấp thông tin cho các công ty và doanh nhân dùng hội liên hợp quốc giành hợp đồng, cạnh tranh bất chính, theo phúc trình mới của cơ quan tình báo Mỹ cho biết, TC và Nga đã và đang sử dụng gián điệp trên mạng để đánh cắp thông tin bí mật về công nghệ, khoa học và kỹ thuật để phục vụ nền kinh tế của họ.

Phúc trình này nói rằng các cơ quan tình báo Nga, và Trung Quốc đã thâm nhập dữ liệu mật khi liên lạc liên lạc với các cuộc họp kín và phát triển công nghệ cao của Mỹ, gây ra một "đe dọa dai dẳng và ngày càng gia tăng" cho an ninh kinh tế của Mỹ.

Phúc trình tình báo Mỹ trình Quốc Hội có tên là "Gián điệp nước ngoài liên quan đến công nghệ bí mật kinh tế của Hoa Kỳ trong Không Gian". Và kết luận hết sức rõ ràng, Trung Quốc và Nga là những nước "thâm nhập tích cực nhất" các thông tin kinh tế và công nghệ của Hoa Kỳ.

Gián điệp kinh tế trên mạng của Nga và TC đang nhúng vào những bộ phận quan trọng của kinh tế Mỹ: công nghệ thông tin, công nghệ quân sự, năng lượng sạch, và công nghệ y khoa.

Không phải Nga và TC chú ý gián điệp duy nhất đâu. Các công nghệ quốc tế Tây Âu như Anh, Pháp, Đức cũng vậy. TC không phải rình mò gián điệp ở Âu châu, tất cả các nước số một, mà gián điệp TC còn rình mò khi những người lãnh đạo chính quyền hay lãnh đạo doanh nghiệp công du TC. Nga và TC gián điệp còn hơn thế là Chiếm Tranh Liên Hợp Quốc.

Trên VNCS, chế độ này không những đưa hội liên hợp quốc mà ăn hội liên hợp quốc không thua gì hai Anh Quốc Đức và Hồng Kông. Với Huỳnh Ngọc Sĩ ăn hội liên hợp quốc vì nòng xuyên cấu trúc của Nhật. Nhà cầm quyền CS Hà Nội dùng công nghệ để nhốt những người nhà cầm quyền CSVN mới mới cuộc đi u tra, truy tố. Với Thủ tướng Đức Ngân Hành Lê Đức Thúy ăn hội liên hợp quốc công ty in tiền giấy polymer. Những người phớt lờ truy tố và truy tố, Lê Đức Thúy và một đội tá công an vẫn tin nhậm dù báo chí Úc phanh phui và chính quyền Úc xin xang truy tố các bộ phận công của nhà cầm quyền CSVN.

Vi Anh (11/15/2011)